

## Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 48 tại Berlin

Sau những ngày tháng vận động các chánh giới và với sự hỗ trợ nhiệt tình của Tổ Chức Thiên Chúa Giáo Chống Tra Tấn ACAT buổi Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 48 đã được tổ chức trang trọng tại Berlin vào ngày thứ Bảy 29.04.2023.

Đó là một buổi lễ khá dài từ 12 giờ trưa đến 21 giờ tối và đoàn người biểu tình phải di chuyển liên tục để hoàn tất chương trình và nghi thức của buổi Lễ.

Trước 12 giờ trưa Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Ty Nạn tại CHLB Đức và các anh em có trách nhiệm đã có mặt trước Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam để chuẩn bị âm thanh và biểu ngữ. Dù trời còn mưa nhẹ lất phất nhưng dòng người tham dự biểu tình vẫn lần lượt đến.



Chương trình được bắt đầu đúng giờ với nghi thức chào cờ Đức Việt và một phút mặc niệm. Mở đầu là bà Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Liên Hội, phát biểu về sự cảnh giác về nghị quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam tại Đức và tố cáo tình hình suy đồi cả về chính trị lẫn kinh tế xã hội tại Việt Nam ngày nay. Bà vạch rõ âm mưu tiếm danh người Việt ty nạn của Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam qua Hội Liên Hiệp Người Việt Toàn Nước Đức do Đại Sứ Việt Cộng Đồ Hòa Bình dựng lên từ năm 2011 và đã bị tòa án Đức giải thể sau 7 năm hoạt động, vào năm 2018, vì gian lận tiền hỗ trợ của Văn Phòng Liên Bang phụ trách Di Dân và Ty Nạn BAMF; hiện tại viên Đại Sứ mới là Vũ Quang Minh lại mạnh nham dựng lại xác chết Liên Hiệp qua cái tên Liên Hiệp Hội Người Việt tại CHLB Đức không ngoài mục đích úp sọt người Việt ty nạn Cộng Sản vào cái hội ma dưới sự lèo lái của Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam. Bà tố cáo chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc về sự yếu kém điều hành đất nước, đưa Việt Nam vào tình trạng suy vong và lệ thuộc kẻ thù phương Bắc sau 48 năm cướp chính quyền. Tiếp theo, ông Tổng Thư Ký Liên Hội và đồng thời là Chủ Tịch Hội NVTN Nürnberg Nguyễn Thế Bảo phát biểu bằng tiếng Đức về những tội ác của chế độ CSVN đối với dân chúng Việt Nam và chính sách hòa hợp giả tạo nhằm thu tóm người Việt vào quỹ đạo Cộng Sản. Kế tiếp là ông Nguyễn Thành Văn, đại diện Ủy Ban Điều Hợp Các Công Tác Đấu Tranh tại CHLB Đức, lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã tàn ác sử dụng vũ lực công quyền đàn áp thẳng tay những tiếng nói bất đồng chính kiến và đồng thời hèn nhát để mất các quần đảo Hoàng Sa Trường Sa thuộc lãnh hải Việt Nam. Sau đó là phần phát biểu bằng tiếng Đức của ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ Tịch Liên Hội và là Hội Trưởng Hội NVTN Cộng Sản tại Hamburg, nhằm tố cáo trước công luận Đức Quốc về các thủ đoạn của CSVN để duy trì chế độ độc tài độc đảng từ 48 năm nay. Cuối cùng, anh Lê Đình Hiếu, con trai của tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng đang bị

CSVN giam cầm với bản án 20 năm, đã cảm ơn cộng đồng ty nạn đã cho anh có cơ hội phát biểu như một chứng nhân về sự đàn áp dân lành của CSVN .

Buổi biểu tình trước Sứ Quán CSVN diễn ra hoàn chỉnh với những bản nhạc đấu tranh oai hùng và những lời đồng thanh hô hào đầy khí thế của mọi người xen kẽ những bài phát biểu.

\*\*\*\*\*

Sau đúng một tiếng đồng hồ các anh chị em thu dọn nhanh chóng hệ thống phát thanh, cờ và biểu ngữ để di chuyển sang Tòa Đại Sứ Trung Cộng gần đó. Tại đây cơn mưa phùn đã ngớt nhưng gió trên cầu đổi điện tòa Đại Sứ vẫn còn thổi mạnh khiến các lá cờ Vàng tung bay rục rờ cả khu vực cầu Jannowitzbrücke trên dòng sông Spree, con sông chính của Berlin.



Đoàn người biểu tình càng lúc càng đông hơn do các thân hữu đến từ xa vừa nhập thêm vào đoàn. Sau nghi thức chào Quốc Kỳ Đức Việt và phút mặc niệm là các bài phát biểu bằng tiếng Đức hướng về chính diện tòa Đại Sứ Trung Cộng. Mở đầu bà Hoàng Thị Mỹ Lâm tố cáo âm mưu bá chủ toàn cầu của Trung Cộng, cầu kết với Việt Cộng chiếm đoạt trái phép hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa làm bàn đạp quân sự nhằm thống lĩnh biển Đông. Ông Nguyễn Thế Bảo tiếp lời vạch trần tham vọng bá quyền và chính sách xâm lược vào lãnh thổ lãnh hải Việt Nam của Trung Cộng. Ông Trần Văn Các , đại diện Hội NVTN Cộng Sản Bremen, cũng lên tiếng tố cáo mục tiêu bá chủ thế giới và âm mưu xâm lấn chủ quyền Việt Nam của tập đoàn Tập Cận Bình. Xen giữa các bài phát biểu là những khẩu hiệu song ngữ và những bài hùng ca vang dội.

\*\*\*\*\*

Đúng 14:30 giờ mọi người lại thu dọn và di chuyển đến Brandenburger Tor, là nơi biểu tình chính của Liên Hội và các Hội Đoàn, thân hữu. Sự di chuyển trong nội đô Berlin vốn luôn khó khăn lại thêm có các cuộc biểu tình tuần hành trên đại lộ Unter den Linden nên xe bị kẹt mọi phía.





Brandenburger Tor là một di tích lịch sử và là biểu tượng của nước Đức nên đó là một nơi được xem như là một công trường dân chủ cho phép toàn dân tự do bày tỏ ôn hòa chính kiến của mình.

Đến nơi, trên 200 truyền đơn Đức Ngữ giải thích về ngày Quốc Hận được phân phát cho khách hiếu kỳ trên quảng trường. Con mưa hoàn toàn dứt hẳn và mặt trời cũng ló dạng, khách bộ hành dạo chơi trên quảng trường rất đông vui làm cho không khí biểu tình trở nên sôi động. Một đoàn biểu tình khác trên quảng trường cũng vừa chấm dứt chương trình khi phe ta bắt đầu nên đoàn biểu tình của Liên Hội đương nhiên được phép chiếm trọn quảng trường.

Nhờ giàn âm thanh tối tân của chuyên viên kỹ thuật Phan Đình Vĩnh Điệp nên các bản nhạc đấu tranh và các lời phát biểu được phát thanh tuyệt hảo dù quảng trường to rộng mênh mông.

Ngoài ra, vì Brandenburger Tor là một nơi quốc tế nên tất cả các bài phát biểu đều sử dụng tiếng Đức để các khách bộ hành cảm nhận được ý nghĩa của cuộc biểu tình.

Sau khi các đại kỳ Việt, Đức và Ukraine được căng ra cùng vô số biểu ngữ, cờ Vàng, cờ Đức, cờ Ukraine và cả cờ Thụy Điển cầm tay phấp phới trong gió, chương trình được bắt đầu với nghi thức chào Quốc Kỳ và phút mặc niệm. Bà Hoàng Thị Mỹ Lâm tố cáo đảng Cộng Sản Việt Nam đã đưa đất nước và dân tộc Việt Nam vào con đường bế tắc về kinh tế, tạo ra một xã hội bất ổn và đạo đức suy đồi sau 48 năm duy trì thể chế độc tài độc đảng. Ngoài ra bà lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã làm tay sai cho Tàu Cộng công hiến đất đai biển đảo để củng cố thế lực cho Cộng Sản Quốc Tế. Tiếp lời bà Magdalena Fleischer, đại diện ban chấp hành tổ chức Ki-Tô-Giáo chống tra tấn ACAT, lên tiếng cảnh báo về bạo lực công quyền trong thể chế độc tài, ACAT luôn sẵn sàng cảnh giác và hỗ trợ các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Bảo cũng tố cáo sự chà đạp nhân quyền, băng hoại đạo đức xã hội, phá hoại lịch sử dân tộc từ 48 năm nay của nhà cầm quyền CSVN. Tiếp theo là lời chào mừng của Tổ chức Nhân Quyền Đài Loan, Tổ Chức Nhân Quyền Nam Hàn.

Trước khi kết thúc, đoàn biểu tình chụp hình chung lưu niệm và đi tuần hành quanh quảng trường do ông Nguyễn Văn Rị ( Phó Chủ Tịch Liên Hội NVTN) điều động, hô to khẩu hiệu đòi hỏi tự do nhân quyền cho Việt Nam, tạo lưu ý của đám đông khách bộ hành trên quảng trường.

\*\*\*\*\*

Sau một tiếng rưỡi mọi người di chuyển về nhà thờ Lukas cách đó hai trạm xe điện để tổ chức cầu nguyện Hòa Bình cho Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm của nhà thờ mọi người kính cẩn dâng lời cầu nguyện quốc thái dân an cho quê hương Việt Nam.



Sau hồi nhạc dịu êm sâu lắng, bà Hoàng Thị Mỹ Lâm và bà Magdalena Fleischer lần lượt dâng lời cầu nguyện, tiếp theo là Cư Sĩ Trí Lực và các Phật Tử trong trang phục áo tràng lam dâng lời Nguyện Hương, đọc kinh Kỳ Nguyện kinh Ma Ha Bát Nhã ba la mật đa Tâm Kinh, dâng lời Phục Nguyện và Phở Nguyện. Bà phụ tá mục vụ Mary Buteyn tiếp lời cầu nguyện cho những nạn nhân chiến tranh và nạn nhân của các cường quyền. Cuối cùng là chương trình thấp nến và hát Kinh Hòa Bình, đoàn người lặng lẽ thành kính dâng lên từng ngọn nến cho quê hương trong tiếng hát thánh thiện.

Chương trình buổi Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 48 bước qua phần sinh hoạt cộng đồng trong nhà xứ nhà thờ. Để tiếp năng lượng cho buổi tối nhà hàng Phở Việt từ Hamburg đã chuẩn bị nồi Sốt Vang thơm ngon, ngoài ra còn nem chả, đồ chay và cà phê trà...do thân hữu mang đến, Để tiếp tục chương trình ban tổ chức cho chiếu lời chúc mừng của bà Ca Nhạc Sĩ Gabi Uhl, chủ tịch Tổ chức Chống Án Tử Hình (Initiative gegen Todesstrafe), bà hát tặng buổi lễ bài hát Don't Give Up = Đừng Bỏ Cuộc. Kế đó là lời chào mừng qua Video của Nghị Sĩ Peter Heidt, thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Đức cũng như của ông Martin Patzelt, cựu thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Đức. Luật Sư Nguyễn Văn Đài cũng bày tỏ tâm tình về sự hội nhập vào cộng đồng xã hội hải ngoại và tình thân hữu giữa các bạn bè năm châu đồng chí hướng, ông cũng thông báo kết quả mỹ mãn của các Video Livestream về ba cuộc biểu tình suốt chiều nay.

\*\*\*\*\*

Sau cùng là buổi văn nghệ do nhạc sĩ Cao Thịnh và Ca Sĩ Thụy Uyên đảm nhiệm với sự góp mặt sôi động của các ca sĩ nghiệp dư trong cộng đồng, đặc biệt là ban hợp ca Hamburg.





Tóm lại, buổi Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 48 đã được thực hiện hoàn hảo, đó là do công lao đóng góp đặc lực của rất nhiều bàn tay của các Hội Đoàn trực thuộc Liên Hội và các thân hữu Đức Việt. Người điều khiển chương trình là ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Liên Hội, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nghiêm chỉnh.

Ban Chấp Hành Liên Hội NVTN tại CHLB Đức đã gửi lời đặc biệt chân thành cảm tạ đến:

- \* bà Magdalena Fleischer, ACAT
- \*bà Ute Kathmeyer, Berliner Stadtmission
- \*ông bà mục sư David và Mary Buteyn, nhà thờ Lukas
- \*thân hữu Phan Đình Vĩnh Điệp và các cộng sự viên
- \*Thân hữu Nhật Dũng/ kênh YouTube Sai Gon oi 6114
- \*Cư Sĩ Trí Lực và đoàn Phật Tử
- \*Nhạc sĩ Cao Thịnh và ca sĩ Thụy Uyên
- \*Nhà Hàng Phở Việt Hamburg

Cuối tháng tư 2023

Lâm Tuấn Anh tường trình